

Số: 103 /BC-BPC

Điện Biên, ngày 05 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2024 nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

Thực hiện Thông báo số 216/TB-TTHĐND, ngày 25/10/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Mười sáu, Mười bảy, HĐND tỉnh Khóa XV; Ban Pháp chế đã họp thẩm tra Báo cáo số 593/BC-VKS ngày 22/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Báo cáo số 980/BC-TANDT ngày 19/11/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh và Báo cáo số 814/BC-CTHADS ngày 22/11/2024 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Kết quả như sau:

I. Đánh giá chung

Báo cáo kết quả hoạt động của các cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh năm 2024 cho thấy, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2024 tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ và số người phạm tội gia tăng; đã phát hiện, khởi tố mới 1.407 vụ/1.659 bị can, tăng 36 vụ/92 bị can so với cùng kỳ năm 2023. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử ngày càng được nâng cao, có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các báo cáo đã đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn chủ yếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2025.

II. Kết quả thẩm tra

1. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

VKSND tỉnh đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong năm 2024, kết quả: trong kỳ báo cáo không xảy ra vụ, việc nào oan sai, Tòa án tuyên không phạm tội. Nhiều khâu công tác VKS đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm đề ra, chất lượng, hiệu quả các khâu công tác được nâng lên rõ rệt. chất lượng xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát viên tại các phiên tòa được tăng cường; Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp đạt được nhiều kết quả tích cực; kịp thời phát hiện vi phạm, ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm, thiếu sót, sơ hở trong hoạt động tư pháp và công tác quản lý một số lĩnh vực. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong kỳ báo cáo có 04 vụ/06 bị cáo Tòa án trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung.

2. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh

Năm 2024 các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tòa án được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng xét xử các loại vụ án được nâng cao, không để vụ án nào quá thời hạn luật định, không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án tham nhũng, vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính..., bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; công tác tiếp công dân, giải quyết đơm khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Phối hợp tốt với các cơ quan thông tin, tuyên truyền về công tác xét xử, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong Nhân dân. Tiến hành kiểm tra nghiệp vụ đối với 10/10 Tòa án ND cấp huyện, kịp thời chấn chỉnh các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ, trong công tác xét xử, giải quyết các loại vụ việc.

Mặc dù số vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán giảm so với năm 2023, tuy nhiên, còn có 04/2.873 vụ án bị hủy và 04 vụ án bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Có 02 vụ/04 bị cáo Tòa án trả Hồ sơ yêu cầu VKS điều tra bổ sung nhưng VKS không chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án. VKS kháng nghị phúc thẩm 01 vụ/01 bị cáo và đã ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; phòng ngừa vi phạm pháp luật tăng so với năm 2023 (75/56).

3. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự

Cục Thi hành án dân sự đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của năm 2024 và áp dụng nhiều giải pháp phù hợp trên các mặt công tác. Phối hợp tốt với cơ quan tố tụng và các cơ quan có liên quan trong hoạt động Thi hành án dân sự và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức Thi hành án. Duy trì tốt mối quan hệ công tác với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động THADS. Tỷ lệ Thi hành án đạt được trong toàn tỉnh: 86,98% về việc, vượt chỉ tiêu 3,33% và 32,06% về tiền so với chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao cho Cục THADS tỉnh Điện Biên.

Tuy nhiên, Tỷ lệ đạt được về tiền thấp hơn chỉ tiêu được tổng cục THADS giao là 14,79%; số lượng việc chuyển sang kỳ sau giải quyết còn tương đối nhiều: 1.251việc (trong đó: số việc có điều kiện thi hành: 382 việc và chưa có điều kiện thi hành: 847 việc). Một số vụ việc có số tiền phải thi hành lớn có điều kiện nhưng chậm được tổ chức thi hành.

III. KIẾN NGHỊ

Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh và các ngành quan tâm một số vấn đề sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND cấp huyện chấn chỉnh khắc phục những hạn chế trong công tác thi hành án hình sự tại một số UBND cấp

xã; các cơ quan thi hành án treo, cải tạo không giam giữ đã được VKSND hai cấp kiến nghị.

2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử để hạn chế thấp nhất các vụ án phải trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp để kiến nghị đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án; tăng cường trách nhiệm của VKS trong phát hiện các vi phạm, tội phạm, bảo đảm hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án.

3. Đối với Tòa án nhân dân tỉnh

Tòa án nhân dân tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm của Tòa án nhân dân tối cao để nâng cao chất lượng xét xử; nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ, việc; khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác nghiệp vụ; tiếp tục giảm tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán.

4. Đối với Cục thi hành án dân sự

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2025; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục đối với các Chi cục trực thuộc; tăng cường kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả công tác năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của VKSND tỉnh, TAND tỉnh và Cục THADS tỉnh; Ban Pháp chế kính trình HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh; Cục THADS tỉnh;
- ĐBQH; ĐB HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh;
- Phòng Công tác HĐND; TT- DN;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Lò Thị Bích